



ประกาศโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง

ตามที่ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ได้รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างบุคคล เป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ในตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์ โดยทำการสอบคัดเลือกความรู้ความสามารถทั่วไป และเฉพาะตำแหน่ง ไปแล้วนั้น

บัดนี้ การสอบคัดเลือกได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว คณะกรรมการสอบคัดเลือกจึงประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตามบัญชีรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ แนบท้ายประกาศนี้

บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก ให้ใช้ได้ไม่เกิน ๑ ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี (๑๙ กันยายน ๒๕๖๖ ถึง วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗) แต่ถ้ามีการสอบคัดเลือกในตำแหน่งอย่างเดียวกันนี้อีกและได้ขึ้นบัญชีผู้สอบ คัดเลือกได้ใหม่ในบัญชีนั้นแล้ว บัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ตามประกาศนี้เป็นอันยกเลิก

หากมีอัตราว่าง ในตำแหน่งที่สอบคัดเลือก โรงพยาบาลฯ จะเรียกผู้สอบคัดเลือกได้ โดยทางโทรศัพท์ หรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียน มารายงานตัวตามลำดับของผู้สอบคัดเลือกได้

หากปรากฏภายหลังว่า ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกรายใดมีคุณสมบัติทั่วไป หรือคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร หรือคุณสมบัติที่ยื่นสมัครเข้ารับการคัดเลือก ก.พ. มิได้รับรองว่าเป็นคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครคัดเลือก ถึงแม้ว่าผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกรายนั้น จะเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกก็จะมีสิทธิได้รับการจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ในตำแหน่งที่ได้รับ การคัดเลือก

ให้ผู้ผ่านการคัดเลือก มารายงานตัวที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น ๔ อาคารสนับสนุนบริการ ทางการแพทย์ เพื่อตรวจสุขภาพ ประเมินจิตวิทยา และตรวจสอบประวัติอาชญากรรมก่อนเข้าปฏิบัติงาน โดยผู้ผ่านการคัดเลือก เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการตรวจสุขภาพและตรวจสอบประวัติอาชญากรรมเอง ทั้งหมด หากพบว่าผลการตรวจสุขภาพ และผลประเมินจิตวิทยาที่ผู้ผ่านการคัดเลือก เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อ การปฏิบัติงาน โรงพยาบาลจะเรียกผู้ที่มีผลการตรวจสุขภาพ ผลประเมินจิตวิทยา ที่ไม่มีโรคเป็นอุปสรรคต่อการ ปฏิบัติงาน และไม่มีประวัติด้านอาชญากรรมใดๆ เข้าปฏิบัติงานโดยวิธีการโทรศัพท์ตามลำดับที่สอบได้เป็น รายบุคคล สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ หมายเลข โทรศัพท์ ๐๔๕ - ๒๕๕๘๓๔ หรือ ๐๔๕ - ๓๑๙๒๐๐ ต่อ ๑๓๔๙

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายมนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

แบบท้ายประกาศโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๖

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

ตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์ ปฏิบัติงานที่งานรังสีวินิจฉัย

ลำดับที่	หมายเลข ประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑	๑	นางสาวพัชรพร ฤกษ์อภิบาลวงศ์	

- หมายเหตุ** ๑. ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกในลำดับที่ ๑ มารายงานตัวเพื่อตรวจสุขภาพ ประเมินจิตวิทยา และตรวจพิมพ์ลายนิ้วมือ ในวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น ๙ อาคาร สนับสนุนบริการทางการแพทย์ รพ.สรรพสิทธิประสงค์ หากไม่มารายงานตัวในวัน เวลา ดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ พร้อมนำเอกสารหลักฐานมาเพื่อจัดทำประวัติ ดังนี้
- ๑.๑ รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๑ รูป
 - ๑.๒ สำเนาวุฒิการศึกษา พร้อมทรานสคริป และวุฒิการศึกษา อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (กรณีเรียนหลักสูตรต่อเนื่อง) จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ
 - ๑.๓ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวนอย่างละ ๒ ฉบับ
 - ๑.๔ สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะเพศหญิง) ,ใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล (กรณีมีการเปลี่ยนชื่อ - นามสกุลในหลักฐานไม่ตรงกัน) ,สำเนาใบผ่านทหารกองเกิน (สด. ๘) หรือ (สด.๔๓) สำหรับเพศชาย จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ
๒. ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องเข้ารับการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม ณ สำนักงานพิสูจน์หลักฐาน จังหวัดอุบลราชธานี โดยจะต้องไม่เป็นผู้ที่มีประวัติทางด้านอาชญากรรมใดๆทั้งสิ้น จึงจะถือว่าเป็นผู้สอบคัดเลือกได้ และมีสิทธิเข้าปฏิบัติงานที่รพ.สรรพสิทธิประสงค์
๓. โรงพยาบาลจะเรียกผู้ที่มีผลการตรวจสุขภาพ ผลประเมินจิตวิทยา ที่ไม่มีโรคเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน และไม่มีประวัติด้านอาชญากรรมใดๆ เข้าปฏิบัติงานทางโทรศัพท์ ตามลำดับที่สอบได้เป็นรายบุคคล
๔. เมื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้เข้าทำงานกับทางโรงพยาบาล ต้องปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า ๑๐ วันทำการ ถึงจะได้รับค่าจ้าง